



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน</p> <p>ข่าวหุ้น คอลัมน์ทายทายวิชาการ</p> <p>โลกวันนี้ คอลัมน์ ลูก(ละทุก)คิด</p>	<p><b>หลักประกันสุขภาพ</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ชี้แจงในที่ประชุม ครม. ว่า ในช่วงใกล้เลือกตั้งจะพบข้อมูลและความคิดเห็นของผู้ที่คร่ำหวอดในวงการการเมืองในโซเชียลมีเดีย มีนักการเมืองบางคนโพสต์ข้อมูลในเฟซบุ๊กเกี่ยวกับบัตรทองว่า รัฐบาลพยายามแบ่งแยกคนจนกับคนรวยออกจากกัน อาจจะทำให้ข้อมูลไม่ถูกต้องแน่ เพราะบัตรทองไม่ได้มีลักษณะแบบนั้น แต่มีการรักษาเหมือนนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค และเพิ่มค่าใช้จ่ายเป็นรายหัวในหลายโรคเพื่อให้ครอบคลุมการรักษา หรือการเจ็บป่วยฉุกเฉินภายใน 72 ชั่วโมง ก็เป็นสิ่งที่เพิ่มมา ขอยืนยันว่ารัฐบาลไม่แบ่งแยกคนจนและคนรวย รักษาพยาบาลในมาตรฐานเดียวกันและต้องการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย เพื่อพุงให้มีรายได้อาจจะดูแลตัวเองได้ โดยรัฐบาลพยายามหลีกเลี่ยงการใช้คำที่ทำให้เกิดความรู้สึกแบ่งแยก แต่นักการเมืองหาว่าสร้างบรรทัดฐาน นักการเมืองต่างหากที่หยิบคำเหล่านี้มาเพื่อหวังผลทางการเมือง</p> <p>นายกาพูดเสมอว่าเราได้รับการยกย่องจากองค์กรต่างประเทศ ว่าสามารถดูแลสุขภาพประชาชนได้เป็นอย่างดี แต่มีอีกข้อคิด คือ วันข้างหน้าเมื่อมีการเลือกตั้งเกิดขึ้น รัฐบาลต่อไปอาจจะต้องคิดว่าถ้ารัฐบาลจะต้องจ่ายเงินทุกบาทกับการดูแลรักษาประชาชนทุกกรณี เป็นเรื่องที่สุดเสี่ยง แต่เรายังไม่ทำในตอนนี้อยู่ ต้องสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนก่อน การร่วมจ่ายอาจเป็นแนวคิดในวันข้างหน้า จึงอยากให้ทุกกระทรวง ทบวง กรมชี้แจงประชาชนว่ารัฐบาลไม่เคยคิดแบ่งแยกคนจนและคนรวย</p> <p>ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ออกมาเคลื่อนไหว กรณี ครม. มีมติอนุมัติร่าง พ.ร.บ.คกก.นโยบายสุขภาพแห่งชาติ หรือซูเปอร์บอร์ดสุขภาพแห่งชาติ โดย น.ส.กรรณิการ์ กิจติเวชกุล กรรมการหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน กล่าวว่า มติ ครม.อนุมัติร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวที่ สธ. เป็นผู้เสนอ ทั้งที่ขั้นตอนการสอบถามความเห็นจากหลายหน่วยงาน ได้มีการทักท้วงในเรื่องของความซับซ้อนกับคณะกรรมการที่มีอยู่ และแม้กระทั่งตั้งข้อสังเกตว่า ยังไม่มีความชัดเจนว่าการมีกฎหมายฉบับนี้จะทำให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างไร กระบวนการรับฟังความเห็นที่ สธ. ผู้ผลักดันกฎหมายฉบับนี้จัดขึ้นก็ทำแค่เป็นพิธีกรรมเท่านั้น ครม.ยังอนุมัติร่างกฎหมายนี้มีเป้าหมายเป็นซูเปอร์บอร์ดสุขภาพชาติ ยึดอำนาจและกินรวบทุกบอร์ดสุขภาพ ทั้งยังเป็นการยึดอำนาจคืนจากประชาชน และให้ข้าราชการเป็นผู้ชี้ขาดทุกอย่าง โครงสร้างคณะกรรมการมี 45 คน มีประชาชนอยู่ในนี้แค่ 3 คน ที่เหลือเป็นข้าราชการ วิชาชีพทางการแพทย์ แม้กระทั่งสภาอุตสาหกรรม และสภาหอการค้า และกลาโหม คนกลุ่มนี้ก็ต้องพิทักษ์ผลประโยชน์ของตัวเองและพวกพ้อง ไม่ได้พิทักษ์ผลประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม</p> <p>กรรมการในสภาหอการค้าที่ สธ. เลิกไปเป็นกรรมการนั้น มีตัวแทนจากสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์หรือพร็มาอยู่ด้วย สมาคมนี้นี้เป็นตัวแทนของกลุ่มบริษัทยาข้ามชาติ และที่ผ่านมามีบทบาทในการคัดค้านนโยบายด้านสุขภาพต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์กับประชาชนมาตลอดเท่ากับว่ารัฐบาลนี้จ้องทำลายและจะยกเลิก 30</p> <p>-เสนอบทความ การที่รัฐบาลพยายามแยกคนจนออกมาสงเคราะห์ต่างหาก สะท้อนวิถีคิดแบบราชการ ซึ่งไม่พอใจสวัสดิการถ้วนหน้า เพราะราชการไม่สามารถเข้าไปใช้ดุลพินิจใช้อำนาจแยกแยะว่า ใครควรช่วยบ้าง จึงต้องมายื่นคำขอ แบบลงทะเบียน ผ่านการพิจารณาตามกฎระเบียบขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งการกลั่นกรองก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพ กำหนดแค่อายุ รายได้ เท่านั้น วิถีคิดแบบราชการมองว่าสวัสดิการถ้วนหน้าสิ้นเปลือง ต้องการระบบสงเคราะห์แบบราชการรวมทั้งไม่เข้าใจระบบหลักประกันสุขภาพ ทำให้ผู้คนไม่ไว้วางใจว่ามีความต้องการใช้บัตรคนจนมาตลอดใส่บัตรทอง เฉพาะผู้ที่ได้รับการสงเคราะห์ ที่เหลือต้องร่วมจ่ายในอัตราสูงขึ้น ๆ ต่อไป ขณะเดียวกันพยายามรื้อบอร์ด สปสช. แต่โดนค้าน จึงอ้อมกลับมาใช้กรม.ซูเปอร์บอร์ดสุขภาพ รวบสปสช.เข้าไปไว้ให้อำนาจบอร์ดราชการเป็นใหญ่ (แต่ไม่วายแถมตัวแทนบริษัทยา)</p> <p>-เสนอบทความ คุณหญิงสุรารัตน์ โพสต์เฟซบุ๊ก การที่รัฐบาลประกาศให้ผู้ถือบัตรคนจนรักษาฟรี ทั้งที่ในความเป็นจริงประชาชนทุกคนที่ได้รับบัตรทอง ได้รับการรักษาฟรีอยู่แล้วโดยไม่ได้แบ่งแยก รัฐบาลทหารทำให้ผู้ถือบัตรคน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
:ยุคอภิสิทธิ์ชิน	จน กลายเป็นเรื่องแบ่งแยกคนจนคนรวย ประเด็นที่พูดกันมาตลอดในรัฐบาลทหารคือ การพยายามหาเสียงในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อ ท่านผู้นำ จะได้สืบทอดอำนาจต่อ เช่นเดียวกับบัตรคนจนที่พยายามเอาเรื่องการรักษาฟรีไปหาเสียงอย่างผิด ๆ แทนที่จะทำให้ "คนไทยเท่าเทียมกัน" เสียงครหานินทาต่าง ๆ เพราะท่านผู้นำ แสดงความอยากที่จะเล่นการเมืองและพร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อ ทั้งที่ยังมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดทั้งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรัฐประหารที่ทำอะไรก็ได้ไม่ผิด
<p>กรุงเทพธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ไทยรัฐออนไลน์</p> <p>ฐานเศรษฐกิจ</p>	<p><b>ร่าง พ.ร.บ.ยาฉบับใหม่</b></p> <p>-เสนอข่าว ภก.นิลสุวรรณ ลีลารัตน์มี นายกสภาเภสัชกรรม แถลงข่าวภายหลังประชุมสภาเภสัชกรรม ว่า สภาฯ ได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงเลขาธิการกรม. และเลขาธิการ ออย. เพื่อคัดค้านร่างพ.ร.บ.ยาฉบับเสนอเข้ากรม.และแสดงให้เห็นประเด็นที่เป็นปัญหาและไม่เหมาะสม และหากร่างนี้ผ่าน กรม. สภาฯ จะตามคัดค้านตลอดเส้นทางการออกหมาย หากยังไม่มีการแก้ไขปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.ยาดังกล่าว ทั้งนี้ ประเด็นที่มีความกังวลอย่างมาก ประเด็นแรก มาตรา 24(3) เปิดช่องให้ผู้ผ่านการอบรมจาก ออย. ตามหลักเกณฑ์ เจื่อนไซ วิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดสามารถจ่ายยาได้ ประเด็นที่ 2 มาตรา 25(6) มีการแบ่งประเภทใบอนุญาตเกี่ยวกับยา เป็นใบอนุญาตขายปลีกยาแผนปัจจุบันที่ไม่ใช่ยาที่จ่ายโดยเภสัชกรหรือยาตามใบสั่งยา ซึ่งการที่ออย.เปิดให้ผู้ผ่านการอบรมจ่ายยาได้ แสดงว่าออย.กำลังสร้างบุคคลกลุ่มใหม่ให้เปิดร้านขายยาได้ เพราะร้านขายยาประเภท ขย.2 หรือร้านขายยาที่ไม่มีเภสัชกรเดิม มีการกำหนดไว้ในบทเฉพาะกาลว่าจะสิ้นสุดเมื่อผู้รับอนุญาตเสียชีวิต จึงหวังว่าจะกลายเป็นร้านขายยาสะดวกซื้อ จึงควรตัดมาตรา 24(3) และมาตรา 25(6) ออกไป และ ประเด็นที่ 3 มาตรา 117 กำหนดให้การขายยาที่จ่ายโดยเภสัชกร ต้องกระทำโดยเภสัชกร ณ สถานที่ที่กำหนด เว้นแต่การจ่ายยาในสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ซึ่งหมายถึงคลินิกเอกชน รวมถึงคลินิกประเภทการพยาบาลและผดุงครรภ์ที่ไม่มีแพทย์และเภสัชกร จะสามารถขายยาได้ด้วย จากเดิมที่มีการให้พยาบาลจ่ายยาได้เฉพาะในสถานพยาบาลรัฐเท่านั้น ซึ่งเดิมมาตรานี้ไม่เคยมีมาก่อน จึงต้องแก้ไขหรือตัดออก</p> <p>ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร อุปนายกสภาเภสัชกรรม กล่าวว่า หากทำให้ยาทั้งหมดอยู่ในร้านขายยาที่มีเภสัชกรเมื่อประชาชนเกิดผลกระทบจากการจ่ายยา สภาฯ มีอำนาจที่จะเข้าไปดำเนินการตรวจสอบทางวิชาชีพกับเภสัชกรได้ แต่ยาที่ขายในร้านสะดวกซื้อ สภาฯ ไม่มีอำนาจเข้าไปดำเนินการ จึงขอเรียกร้องให้ รพว.สธ. และเลขาธิการ ออย.ชี้แจงเรื่องนี้ โดยผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 17 ต.ค.นี้ ออย.จะมีการชี้แจงประเด็นต่างๆ ของร่าง พ.ร.บ.ยา</p> <p>-เสนอบทความว่า กระแสต่อต้านการเสนอร่าง พ.ร.บ.ยา พ.ศ.... เกิดขึ้นอีกครั้ง เมื่อมีข่าวสธ.เสนอร่างพ.ร.บ.ยาให้กรม.พิจารณาแล้ว โดยนายสุวิทย์ ธีรกุลชน นายกสมาคมเภสัชกรรมการตลาด เปิดเผยว่า อยากให้มองปัญหาต่างๆ ให้รอบด้าน เนื่องจากทั่วโลกมีการกำหนดมาตรฐานของเภสัชกรรมไว้แล้ว ว่ายาประเภทใดผู้บริโภคสามารถซื้อได้เอง ยาประเภทใดต้องผ่านเภสัชกร สิ่งสำคัญอยากให้มองถึงผลกระทบกับผู้บริโภคหากได้รับการจ่ายยาผิด เรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนควรผ่านการประชุมร่วมกันจากหลายๆ ฝ่ายก่อน เพราะส่งผลเสียทั้งในด้านวิชาชีพของเภสัชกร ผู้บริโภค รวมถึงร้านขายยา และเหมือนเป็นการเปิดช่องว่างให้กับนายทุน หรือร้านสะดวกซื้อมากขึ้น</p> <p>ด้าน นายจิระ วิภาสวงศ์ ประธานชมรมเภสัชสาธารณสุขจังหวัดแห่งประเทศไทย กล่าวว่า พ.ร.บ.ยาฉบับนี้จะเปิดช่องให้ร้านขายยาแผนปัจจุบันที่มีใบสั่งยาที่จ่ายโดยเภสัชกร หรือยาตามใบสั่งยา เกิดขึ้นได้โดยไม่จำกัดจำนวน นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้บางวิชาชีพที่ไม่สามารถเปิดคลินิกได้มาเปิดร้านขายยาแทน</p> <p>กรณีดังกล่าวส่งผลให้ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ถูกจับตามองเป็นพิเศษ เพราะนอกจากมีร้านขายยาเอ็กซ์ต้าที่เปิดจำหน่ายยาแล้ว ล่าสุดเมื่อเดือน ส.ค. ยังได้จัดตั้งบริษัทใหม่ในชื่อ "ออลส์ เวลเนส" เพื่อดำเนินธุรกิจดูแลสุขภาพให้กับชุมชนด้วย</p>
<p>มติชน ผจก.ออนไลน์ สำนักข่าวไทย เว็บไซต์สยามรัฐ เว็บไซต์บ้านเมือง</p>	<p><b>แมงกะพรุน</b></p> <p>-เสนอข่าว นายจิรวัดณ์ พรหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เก็บซากขยะกว่า 4 ตัน ตั้งแต่หน้าโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน ไปจนถึงชายหาดบ้านหัวดอน ชุมชนตะเกียบและออกเตือนนักท่องเที่ยวให้ระวังแมงกะพรุนขณะลงเล่นน้ำทะเล</p> <p>ด้านนพ.สามารถ ธีระศักดิ์ นพ.สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ช่วงลมมรสุม แมงกะพรุนลอยน้ำได้อย่างรวดเร็วไม่ควรลงเล่นน้ำทะเลในช่วงกลางคืน เนื่องจากไม่สามารถมองเห็นแมงกะพรุนกล่อง เมื่อลงน้ำทะเลควรสวมเสื้อผ้า</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>มิดชิด หากสัมผัสแมงกะพรุนให้ราดน้ำส้มสายชูบริเวณที่สัมผัสให้ทั่วอย่างน้อย 30 วินาที จะช่วยระงับการยิงพิษจากถุงพิษที่ยังไม่ออกฤทธิ์ ไม่ให้ได้รับพิษเพิ่มมากขึ้น ที่สำคัญห้ามราดด้วยน้ำเปล่า น้ำทะเล เพราะจะทำให้การยิงพิษเพิ่มขึ้น</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p><b>โรคเอดส์ กทม.</b></p> <p>-เสนอข่าว นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยว่า ในวันที่ 19 ต.ค.นี้ กทม.จะเปิดให้บริการด้านดูแลรักษาผู้ป่วยเอดส์ด้วยยาต้านไวรัสในศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข ผู้บริหาร จากโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย และเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ประเทศไทย ทั้งนี้ จากคาดประมาณสถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวีใน กทม. พบว่า ปี 2561 กทม.มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีชีวิตอยู่ 77,034 คน เป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ 2,086 คน โดยเป็นกลุ่มเยาวชนที่มีอายุน้อยกว่า 25 ปี 1,120 คน ที่ผ่านมา กทม.ได้รณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกันและการดูแลรักษาผู้ป่วยผ่านศูนย์บริการสาธารณสุข โดยให้บริการ 3 ด้าน คือ 1.ให้ยาต้านไวรัสในผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย 8 แห่ง 2.ให้บริการรับ-ส่งต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการคงที่ เพื่อรับการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่องในศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย 27 แห่ง และ 3.ให้บริการยาต้านไวรัสเพื่อการป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อและการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีหลังการสัมผัสที่ไม่ใช่จากการทำงานในศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย 12 แห่ง</p>
<p>มติชน ไทยโพสต์ คมชัดลึก ข่าวสด เว็บไซต์บ้านเมือง เว็บไซต์ไทยโพสต์ เว็บไซต์ข่าวสด เว็บไซต์สปริงนิวส์ เว็บไซต์ sanook เว็บไซต์ kapok เว็บไซต์มติชน เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์ช่อง 3</p>	<p><b>อุบัติเหตุรถพยาบาล</b></p> <p>-เสนอข่าว เมื่อวันที่ 16 ต.ค. เกิดอุบัติเหตุรถกระบะที่มีร.ต.อ.โรงพักแห่งหนึ่งใน จ.บุรีรัมย์ ขับเสียหลักข้ามเลนพุ่งชนประสานงากับรถพยาบาล รพ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ที่อยู่ระหว่างนำหญิงท้องใกล้คลอดพร้อมญาติส่งต่อไปยัง รพ.ศูนย์บุรีรัมย์ บนถนนสายบุรีรัมย์-ประโคนชัย ต.บ้านไทร อ.ประโคนชัย ทำให้คนในรถพยาบาลได้รับบาดเจ็บ 6 คน เจ้าหน้าที่รับนำส่งรพ. แต่ น.ส.สุดารัตน์ เชื้อมาก อายุ 25 ปี พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.เขาคอก อ.ประโคนชัย เสียชีวิตในเวลาต่อมา ส่วนร.ต.อ.ที่ขับรถกระบะได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย</p> <p>น.พ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวพยาบาลที่เสียชีวิต และมอบให้ นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัด สธ. ลงพื้นที่ไปดูแลและให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน พร้อมให้กำลังใจและเยี่ยมครอบครัวและผู้บาดเจ็บ และกำชับให้ นพ.สจ.บุรีรัมย์ติดตามอาการผู้บาดเจ็บทุกรายให้ได้รับการรักษาอย่างดีที่สุด</p>
<p>ประชาชาติธุรกิจ</p>	<p><b>การนำเข้าแพทย์ต่างชาติ</b></p> <p>-เสนอข่าว จากตลาดเฮลท์แคร์ที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีรพ.ใหม่ ๆ เกิดขึ้นมาก ทำให้เกิดปัญหาการซื้อตัว/ดึงตัวแพทย์ทั้งจากรพ.รัฐบาลและเอกชนด้วยกัน ขณะเดียวกัน กลุ่ม รพ.เอกชนบางกลุ่มพยายามเสนอให้แพทยสภาแก้ไขข้อบังคับการสอบขึ้นทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมในไทยของแพทย์ต่างชาติ หรือขอนำเข้าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากต่างชาติเข้ามารักษาโรคเฉพาะทางในรพ.</p> <p>ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา ในฐานะนายกสมาคมแพทยสภา กล่าวว่า ปัจจุบันไทยยังไม่มีมีความจำเป็นจะต้องนำเข้าแพทย์ต่างชาติ แต่ก็มีแพทย์ต่างชาติเข้ามาในไทยบ้าง ส่วนใหญ่เป็นลักษณะของที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อย่างไรก็ตาม แพทย์ต่างชาติจะต้องสอบใบวิชาชีพเวชกรรมของไทยให้ได้ ซึ่งข้อสอบในส่วนที่ 3 ด้านการดูแลคนไข้ก็ต้องใช้ภาษาไทย เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาทางการสื่อสารกับคนไข้</p> <p>นพ.สมศักดิ์ โล่เลขา ที่ปรึกษาแพทยสภา กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้แพทยสภาอยู่ระหว่างแก้ไขเรื่องการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญของทางราชการ ซึ่งมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรมของต่างประเทศ เพื่อเปิดกว้างให้รพ.เอกชนสามารถเชิญที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญจากต่างชาติเข้ามาได้ เป้าหมายใหญ่คือเรื่องของการสอนแพทย์มากกว่าการรักษา ซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพแพทย์ไทยได้ดี</p>
<p>แนวหน้า</p>	<p><b>การใช้กัญชาทางการแพทย์</b></p> <p>-เสนอบทความ การทำให้กัญชาเพื่อการแพทย์ถูกกฎหมายเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์และสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขอย่างแท้จริง โดยอยู่ในส่วนของ “การปฏิรูปการแพทย์แผนไทยและระบบยาสมุนไพร</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>แห่งชาติ” รัฐบาลและผู้รับผิดชอบดูแลแผนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ควรพิจารณาว่า หากสามารถผลิตพัฒนาและใช้กัญชาในทางการแพทย์ในฐานะเป็นสมุนไพรไทยได้ จะสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ผู้เกี่ยวข้องได้แค่ไหน เกิดผลบวกต่อการบรรลุเป้าหมายเป็นรูปธรรมแค่ไหน และที่สำคัญที่สุด คือ จะช่วยชีวิตผู้ป่วยอีกกี่ล้านคนให้สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่น่าเสียดายที่ พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และร.ม.ยธ. ให้ป.ป.ส. จัดทำข้อมูลในบทสรุปเพิ่มเติม เพื่อชี้เหตุผลความจำเป็นของการปลดล็อกกัญชาทางการแพทย์ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 12 ต.ค. แต่จนถึงบัดนี้ยังไม่มีความคืบหน้า</p>
ไทยโพสต์	<p><b>โรครางระบบประสาท</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคมุมิคุ้มกันผิดปกติทางระบบประสาทเป็นโรคที่เพิ่งมีการค้นพบใหม่ประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา จากเดิมที่เข้าใจว่าไม่สามารถรักษาได้ ทำให้ผู้ป่วยต้องทนต่อภาวะทุพพลภาพ เช่น เดินไม่ได้ ตามองไม่เห็น หรือมีความผิดปกติทางจิต จนเข้าใจว่าผู้ป่วยเป็นโรคจิตเภท แต่เนื่องจากความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ทางระบบประสาทในปัจจุบัน ทำให้สามารถตรวจวินิจฉัยรักษาทางห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย</p> <p>พญ.ไพรัตน์ แสงดิษฐ ผอ.สถาบันประสาทวิทยา กล่าวว่า สถาบันประสาทวิทยาจึงได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการโรคมุมิคุ้มกันผิดปกติทางระบบประสาทขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2553 จนถึงปัจจุบัน</p>
สยามรัฐ สวท. ไทยรัฐ มติชน ไทยโพสต์	<p><b>มะเร็งเต้านม</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบเป็นอันดับ 1 ของสตรีทั่วโลก องค์การอนามัยโลกจึงได้กำหนดให้เดือนต.ค.ของทุกปี เป็นเดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านมทั่วโลก โดยใช้สัญลักษณ์ในการรณรงค์ริบบิ้นชมพู (PINK RIBBON)</p> <p>นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดในหญิงไทย ข้อมูลจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ปี 2557 หญิงไทยป่วยด้วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ 31.36 ต่อประชากร 1 แสนคน เสียชีวิต 3,455 คน</p>
สยามรัฐ เดลินิวส์	<p><b>ควบคุมเหล้าช่วงออกพรรษา</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า วันออกพรรษาเป็นวันที่ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อธิบดีกรมควบคุมโรคได้กำชับให้สภ.คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฝ้าระวังช่วงออกพรรษา ทั้งนี้ กรมฯ ได้ส่งเสริมให้เปลี่ยนค่านิยมวันออกพรรษา เป็นเทศกาลแห่งการเข้าวัดทำบุญ หรือ “ออกพรรษาไม่หวนเมา” หากพบการกระทำผิดกฎหมายสามารถร้องเรียนได้ที่โปรแกรม TAS โดยใช้งานผ่านสมาร์ตโฟน ทางเว็บไซต์ <a href="http://TAS.go.th">http://TAS.go.th</a> หรือโทร 0-2590-3342 หรือโทร 1422</p>
ไทยรัฐ	<p><b>หมอมชนวิง จ.สระแก้ว</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช นพ.สสจ.สระแก้ว กล่าวว่า เนื่องด้วยครบรอบ 50 ปี แพทยสภา และ 100 ปีการสาธารณสุขไทย และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก แพทยสภาได้จัดโครงการหมอมชนวิง จึงเชิญชวนข้าราชการและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวิงเพื่อสุขภาพกับโครงการหมอมชนวิง จ.สระแก้วระหว่างวันที่ 17-19 พ.ย. 2561 ระยะทางรวม 80 กม. สอบถามได้ที่ 0-3742-5141-4 ต่อ 302</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์สารพันปัญหา  มติชน คอลัมน์ เก็บมาเล่า	<p><b>บุหรี</b></p> <p>-เสนอบทความ กล่าวถึงภัยของบุหรี และเสนอข้อมูลจาก พญ.พรรณนิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ระบุว่า ผู้สูบบุหรีมีโอกาสเป็นมะเร็งช่องปากมาก จากการสำรวจของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ปี 2558 พบมะเร็งช่องปากมากเป็นอันดับ 6 ของผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ทั้งหมด ซึ่งร้อยละ 95 ของมะเร็งช่องปากที่พบเป็นชนิดที่มีความรุนแรง ทำให้ผู้ป่วยมีอัตราการตายสูงกว่าร้อยละ 90 สำนักทันตสาธารณสุข ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ และเครือข่ายวิชาชีพทันตแพทย์ จึงร่วมกันจัดโครงการทันตแพทย์ไทยต้านภัยยาสูบ สนับสนุนให้มีคลินิกทันตกรรมช่วยเลิกบุหรีในรพ.สังกัดสธ. เพื่อให้คำแนะนำเลิกบุหรี และตรวจคัดกรองรอยโรคในช่องปากแก่ผู้ที่มารับบริการ</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผอ.ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ เปิดเผยผลสำรวจการได้รับควันบุหรีมือสองและพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการได้รับควันบุหรีมือสองของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 351 คน จากทั้งหมด 3,987 คน ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเขตภาคเหนือ พบว่า ร้อยละ 32.2 เคยได้รับควันบุหรีมือสอง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ภายในมหาวิทยาลัย ในจำนวนนี้ ร้อยละ 69.8 เป็นเพราะไม่กล้าเดินหนีในขณะที่นั่งคุยกับเพื่อนที่สูบบุหรี่ ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรมีกิจกรรมเสริมสร้างการรับรู้ในเรื่องนี้
ไทยรัฐ เดลินิวส์ ข่าวหุ้น สยามรัฐ	<b>วันโซโลก</b> -เสนอข่าว นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ผช.รมต.ประจำกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธานเปิดงาน “วันโซโลก 2561” โดยมี นายอำพันธ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นพ.दनัย อีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ รพ.ศิริราช และ นายเรวัต หทัยสัตยพงศ์ ปธ.คณะกรรมการโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง เพื่อรณรงค์ให้คนไทยบริโภคไข่ไก่เพิ่มขึ้น 300 ฟองต่อคนต่อปี โดยมีนักวิชาการและนิทรรศการให้ความรู้ถึงประโยชน์ของไข่ และจัดจำหน่ายไข่ไก่ในราคาพิเศษ ณ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ รพ.ศิริราช
กรมประชาสัมพันธ์	<b>แพทย์ในดวงใจ 77 จังหวัด</b> -เสนอข่าว นายบรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ นพ.สสจ.ตรัง เปิดเผยว่า แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ จัดทำโครงการ “แพทย์ในดวงใจ 77 จังหวัด” เพื่อค้นหาแพทย์ที่มีจริยธรรม เป็นที่รัก ไว้วางใจและเชื่อมั่นในสายตาของประชาชนจังหวัดนั้น เพื่อเชิดชูเกียรติ ส่งเสริมคุณธรรมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่แพทย์ ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ บทบาทหน้าที่ที่สำคัญของแพทย์ และเผยแพร่สู่ประชาชน โดยเปิดให้ประชาชนส่งรายชื่อแพทย์ในดวงใจผ่านทางไปรษณีย์บัตร กระจายละเอียดเพิ่มเติมที่ <a href="http://www.mat-thailand.org">www.mat-thailand.org</a> / Facebook Fan Page แพทยสมาคมฯ และ Application : Doctor in My Heart ตั้งแต่ 1 ต.ค. ถึง 31 ธ.ค. 2561
เว็บไซต์ nationtv เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ	<b>บริจาคนมแม่</b> -เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ ออย. ชี้แจงกรณีมีดารานักแสดงประกาศบริจาคนมแม่ของตนเอง และมีข้อถกเถียงเกี่ยวกับการบริจาคนมและความปลอดภัย ว่า การบริจาคนมแม่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการตึมนมแม่ในเด็กทารกที่คลอดก่อนกำหนด มีน้ำหนักตัวน้อย และทารกที่มีปัญหาการเจ็บป่วย แต่แม่มีปริมาณน้ำนมไม่เพียงพอ โดยมีการบริหารจัดการในลักษณะของธนาคารนมแม่ ซึ่งปัจจุบันมี 2 แห่ง ได้แก่ ธนาคารนมแม่ศิริราช และธนาคารนมแม่รามธิบดี ทั้งนี้ การบริจาคนมแม่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่าย จึงไม่ต้องขออนุญาตกับ ออย. ใดๆก็ตาม ออย.มีหน้าที่ในการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับอาหารที่ปลอดภัย ดังนั้น หากมีเด็กได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการตึมนมแม่ที่บริจาค จะถือว่าผู้บริจาคมมีความผิดทางกฎหมายกรณีผลิตอาหารไม่บริสุทธิ์ มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และขออย่าว่า ไม่ควรซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อวดอ้างสรรพคุณเพิ่มน้ำนมมารับประทาน เนื่องจากสิ่งที่แม่รับประทานจะมีผลโดยตรงต่อทารก หากจะบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อน และออย.ไม่เคยอนุญาตการกล่าวอ้างสรรพคุณของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยเพิ่มน้ำนมได้ หากพบอาหารที่ไม่ปลอดภัย หรือสงสัยในเรื่องของคุณภาพมาตรฐาน หรือความปลอดภัยของอาหาร ร้องเรียนได้ที่สายด่วน ออย. โทร. 1556 หรือผ่านทาง Oryor Smart Application หรือ Line @FDAthai หรือสสจ.ทั่วประเทศ เพื่อให้ออย.ตรวจสอบและดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทำผิดต่อไป
ข่าวสด คอลัมน์ ข่าวข้นคนข้น	<b>ปัญหาเด็กรังแกกัน</b> -เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีอภิบดีกรมสุขภาพจิต เผยผลสำรวจพบเด็กถูกรังแกในสถานศึกษาปีละประมาณ 6 แสนคน ปัญหาซับซ้อนละเอียดอ่อนกว่าเดิม เมื่อมีการรังแกกันทางสื่อออนไลน์ ผ่านข้อความ-ภาพ-คลิป ปัจจุบันไทยอยู่อันดับ 2 รองจากญี่ปุ่น เป็นอันดับโลกที่ไม่น่าชื่นชมยินดี



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch